

มอเตอร์เวย์วิ้งฉิวฟรี ทวีร์อีสานวันหยุดยาวก.ค.

‘บางปะอิน-โคราช’ ลุ้นผลตกแก่รถติด

“ศักดิ์สยาม” นั่งหัวโต๊ะ
ถกกรมทางหลวง เช็กความ
พร้อมอำนวยความสะดวกให้
ปชช. ลุ้นเปิด ♦ *อ่านต่อหน้า 2*

มอเตอร์เวย์ □ *ต่อจากหน้า 1*

วิ้งฟรีมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช เดือน
ก.ค. ช่วงวันหยุดยาว เผยขณะโครงการยังไม่
สมบูรณ์ เคยเปิดให้วิ่งปีใหม่ สงกรานต์มาแล้ว
3 ครั้ง ระบายรถติดขัดถนนมิตรภาพได้ผล
เยี่ยม ปลายปี 66 เสร็จสมบูรณ์ 100% แน่
เมื่อวันที่ 6 ก.ค. นายศักดิ์สยาม จิต
ชอบ รว.คมนาคม เปิดเผยว่า สัปดาห์นี้
กระทรวงคมนาคมจะประชุมหารือร่วมกับ
กรมทางหลวง (ทล.) เพื่อพิจารณาว่าจะ
สามารถเปิดให้ประชาชนใช้บริการทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข
6 หรือ M6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา ที่
ก่อสร้างแล้วเสร็จ ช่วง อ.ปากช่อง-อ.สีคิ้ว-
อ.จามทะเลสอ ระยะทาง 64 กิโลเมตร(กม.)
ฟรีชั่วคราว ในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องใน
เดือน ก.ค. นี้ 2 ช่วง ได้แก่ วันที่ 13-17
ก.ค.และวันที่ 28-31 ก.ค. เหมือนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ปี 65 ได้หรือไม่

“ช่วงเดือน ก.ค.มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง
หลายวัน และคาดว่าจะมีประชาชนเดินทาง
กลับภูมิลำเนา หรือเดินทางไปท่องเที่ยวต่าง
จังหวัดจำนวนมาก หากเปิดให้ประชาชนใช้
บริการมอเตอร์เวย์ M6 บางช่วงเหมือนช่วง

เทศกาลต่าง ๆ นอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวก
การเดินทางให้ประชาชนแล้ว
จะช่วยบรรเทาการจราจรติดขัดบนทางหลวง
หมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ได้ด้วย อย่างไรก็ตาม
จะขึ้นอยู่กับสภาพจราจรที่ติดขัดหรือไม่
ก็ตามขณะยังไม่สามารถตอบได้ว่า จะเปิดให้
บริการได้หรือไม่ และจะเปิดบริการช่วงวัน
ใดบ้าง ต้องรอประชุมหารือกับทล. ก่อน เพื่อ
สอบถามถึงความพร้อม และพิจารณาตาม
ความเหมาะสม” รว.คมนาคมกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการก่อสร้าง
มอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา
ระยะทาง 196 กม. วงเงิน 84,600 ล้านบาท
ปัจจุบันการก่อสร้างมีความก้าวหน้า 97%
ก่อสร้างแล้วเสร็จ 24 ตอน จากทั้งหมด 40
ตอน ส่วนที่เหลืออีก 16 ตอน อยู่ระหว่างปรับ
แก้ไขแบบให้แล้วเสร็จ เพื่อเตรียมเสนอ
กระทรวงคมนาคมและคณะรัฐมนตรี(ครม.)
อนุมัติกรอบวงเงินเพิ่มประมาณ 6,500 ล้าน
บาท จากเดิมที่ประเมินไว้ 6,800 ล้านบาท
เพื่อใช้ในการก่อสร้างต่อไป เมื่อได้รับอนุมัติ
กรอบวงเงินก่อสร้างเพิ่มเติมแล้ว จะเร่งให้
แล้วเสร็จตามแผนที่จะเปิดบริการไม่
เป็นการปลายปี 66 โดยจะให้ประชาชนได้
ทดลองใช้บริการฟรีเป็นเวลา 3 เดือน ก่อน
เปิดบริการอย่างเต็มรูปแบบในปี 67

โครงการนี้จะช่วยอำนวยความสะดวก
ให้ประชาชนที่เดินทางจากกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล ไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(อีสาน) ได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
ภายในเวลา 1 ชม.ครึ่ง ช่วยลดระยะเวลาเดินทาง
จากปกติประมาณ 3-4 ชม. หรือในช่วง

เทศกาลที่มีปัญหาการติดขัดใช้เวลาเดินทาง
นานหลายชม. ที่ผ่านมทล.ได้เปิดบริการ
ชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกช่วงเทศกาล
วันหยุดยาวเพื่อแบ่งเบาถนนมิตรภาพมาแล้ว
3 ครั้ง ประกอบด้วย

ครั้งแรกเปิดบริการ ช่วง อ.ปากช่อง-
อ.สีคิ้ว ระยะทาง 35.75 กม. ซึ่งเป็นทางยก
ระดับบนถนนมิตรภาพ ช่วงผ่านเขื่อนลำ
ตะคอง จ.นครราชสีมา ในฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ
(ฝั่งกั้นตรงข้ามเขื่อนลำตะคอง 2 ช่องทาง
จาก 4 ช่องทาง) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 64
ระหว่างวันที่ 9-19 เม.ย.64 จำนวน 11 วัน มี
ผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 206,105 คัน ครั้งที่ 2
เปิดบริการช่วง อ.ปากช่อง-อ.สีคิ้ว ระยะทาง
35.75 กม. เทศกาลปีใหม่ 65 ระหว่างวันที่
29 ธ.ค. 64-4 ม.ค. 65 จำนวน 7 วัน มีผู้ใช้
บริการทั้งสิ้น 125,816 คัน และครั้งที่ 3
เปิดบริการช่วง อ.ปากช่อง-อ.สีคิ้ว-
อ.จามทะเลสอ ระยะทาง 64 กม. เทศกาล
สงกรานต์ปี 65 ระหว่างวันที่ 11-18
เม.ย. 65 จำนวน 8 วัน มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น
135,371 คัน.